



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด 19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

1. วัคซีนโควิด 19

สื่อแนะนำ : นสพ.แนวหน้า

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กองระบาดวิทยาวิเคราะห์ข้อมูลช่วงการระบาดของโอมิครอน BA.4/BA.5 ในเดือนพ.ค.-ก.ค. 65 พบว่า การฉีดวัคซีน 2 เข็มยังได้ประโยชน์ป้องกันการป่วยหนัก 60% และป้องกันการเสียชีวิต 72% ถ้าฉีดเข็มกระตุ้น การป้องกันการป่วยหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น 83% ป้องกันการเสียชีวิต 93% และหากฉีดเกิน 4 เดือนแล้วต้องรับเข็ม 4 จะช่วยป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100% ดังนั้น ครอบครัวที่มีกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องพามาฉีดเข็มกระตุ้น ซึ่งมีผู้สูงอายุอีก 1.9 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ย้ำว่าการฉีดในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลง 41 เท่า เมื่อเทียบคนที่ไม่ได้รับวัคซีน และหากปีหน้ามีวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ ภาครัฐพร้อมจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก 6 เดือนถึงต่ำกว่า 5 ขวบ จะมาถึงใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ acnews

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 6 พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และพญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. แถลงข่าวการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ระบุ สร. และ กทม. ยังจัดบริการวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย ปชช. เข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกระดับ หากมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนพร้อมเร่งฉีดวัคซีนควบคุม ย้ำกลุ่ม 608 ควรเข้ารับเข็มกระตุ้น ช่วยป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต

2. ปรับรายงานข้อมูลผู้ป่วยโควิด

สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, soughitalk)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา ให้สัมภาษณ์สถานการณ์โควิด 19 หลังศูนย์ EOC ลดระดับสั่งการจากกระทรวงมาสู่กรมควบคุมโรคว่า วันนี้โควิดจะเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างไม่ปกติ แต่ผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ แม้จะไม่ใช่โควิด ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ และหลังจากนี้จะมีการรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการหนักและผู้เสียชีวิตผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรคเป็นรายสัปดาห์ จะเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ส่วนด้านการรักษา หากเข้านอน รพ. จะรักษาจนกว่าอาการจะหายดี ก็สามารถออกจาก รพ. ได้ ย้ำว่าสิ่งที่ยังกังวลคือ กลุ่มเสี่ยงที่รับไม่รับวัคซีน จึงต้องรณรงค์ต่อ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว

3. ยกเลิกแอปฯ ไทยชนะ - ยกเลิกตรวจเอกสารโควิดก่อนเข้าไทย

สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, workpointtoday, thebangkokinsight, nationtv, ch7, amarintv, TNN, soughitalk, INN, thestandard)

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 กรมควบคุมโรค ยกเลิกแอปฯ "ไทยชนะ" ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในระบบจะถูกทำลายทิ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ ขณะที่กรมการกงสุล ได้ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย




4. โอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75.2 และ BQ.1.1

สื่อแนะนำ : นสพ. แนวหน้า

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ว่า โควิดเจเนอเรชัน 3 โอมิครอน BA.2.75.2 พบแล้วในไทยรวม 4 ราย ส่วนโอมิครอน BQ.1.1 เหลือนของ BA.5 พบทั่วโลกเพิ่มเป็น 228 ราย ยังไม่พบในประเทศไทย แต่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (facebook)

- เพจ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ แม้ว่า BQ.1.1 จะมีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด มากกว่า BA.5 ประมาณ 5.3 เท่า และมากกว่า BA.2.75.2 ประมาณ 3.2 เท่า ซึ่งถือว่าแพร่ระบาดได้รวดเร็วที่สุดในโลก แต่ด้านความรุนแรงไม่ได้มีความแตกต่างจากเชื้อ BA.5 จึงไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องกังวลเพิ่มขึ้นจาก BA.5

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5. สเปรย์พ่นจมูกป้องกันโควิด 19 ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ว่า นวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกป้องกันโควิด 19 ที่อยากเน้นคือนวัตกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ ไม่ใช่การรักษา ในกรณีผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วปริมาณไวรัสในร่างกายจะมีมากกว่าที่แอนติบอดีจากการฉีดพ่นจะป้องกันยับยั้งได้ จำเป็นต้องใช้แอนติบอดีจากธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นจากวัคซีนเท่านั้น การใช้สเปรย์ฉีดพ่นในกรณีที่ร่างกายมีเชื้อไวรัสอยู่แล้ว จะเสี่ยงให้ไวรัสในร่างกายเปลี่ยนแปลงจนหนีแอนติบอดีจากสเปรย์ฉีดพ่นได้ ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้ เพราะถ้ามีสายพันธุ์ที่หนีสเปรย์ได้จากการใช้ผิดวิธี จะส่งผลให้นวัตกรรมนี้ลดประสิทธิภาพการป้องกันลดลง</p> <p>6. ประเด็นอื่น ๆ ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ว่า วารสารการแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อในเด็ก Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism ตีพิมพ์บทความวิชาการทบทวนความรู้เรื่องโควิด 19 และเบาหวานในเด็ก พบว่า การติดเชื้อโควิด 19 จะทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อน ทั้งจากการทำลายโดยตรงของไวรัสและผ่านกลไกทางอ้อม ที่สำคัญพบเด็กที่ติดเชื้อแล้วเกิดปัญหาโรคเบาหวาน มีอุบัติการณ์เกิดภาวะเลือดเป็นกรดแบบ Diabetic ketoacidosis สูงขึ้นด้วย ซึ่งภาวะนี้อันตรายเป็นชีวิตได้หากรักษาไม่ทันทันที</p> <p>- เพจ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ คำว่า Superdodger ของโควิดจริง ๆ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยติดเชื้อ แต่เป็นผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่เคยมีอาการ มีงานวิจัยบอกว่า คนที่เป็น Superdodger ในบริบทของโควิด อาจจะเกี่ยวข้องกับยีนที่ชื่อว่า HLA ซึ่งโปรตีนตัวนี้มีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้พร้อมรบกับไวรัสแบบไม่ต้องถูกกระตุ้นก่อน คนบางคนอาจมี HLA ที่เคยกระตุ้นด้วยการติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นจากไข้หวัดธรรมดาในอดีตรวมแล้วสามารถเข้ามาป้องกันการติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ได้ แบบไม่จำเป็นต้องใช้เวลากระตุ้นเหมือนคนปกติ ซึ่งไวรัสจะไม่มีเวลาในการเพิ่มจำนวนจนแสดงอาการในคนเหล่านั้นได้</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>บทสัมภาษณ์ของ รมว.สธ. ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- The straitstimes สื่อชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เกี่ยวกับการเดินทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ว่า ยืนยันยืนยันจุดยืนเรื่องการใช้เพื่อการแพทย์ สำหรับสารสกัดที่มีค่า THC สูงกว่า 0.2% จึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ส่วน พ.ร.บ.กัญชา ที่ถูกส่งเข้าไปพิจารณาในสภา ได้ถูกตีกลับให้มาพิจารณาใหม่ ด้วยข้ออ้างว่ามีกรควบคุมการใช้ที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งนายอนุทินให้คำตอบกับเรื่องนี้ว่า “มันเป็นเรื่องของการเมือง”</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ใน จ.ภูเก็ต ื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้รับรายงานจาก สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร จำนวน 2 ราย ใน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานบริการ และรายที่ 10 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ติดเชื้อผ่านการสัมผัสใกล้ชิด ทั้งนี้ การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานรในประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล คลินิกนิรนาม คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคผิวหนังและโรงพยาบาลด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งการเฝ้าระวังเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยทำได้รวดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการรักษาโรคนี้ได้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งาน ‘อสม.ชวนวิ่ง เราชักนราธิวาส’ ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน “อสม.ชวนวิ่ง เราชักนราธิวาส” เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 จัดโดยชมรม อสม.จ.นราธิวาส มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน พร้อมขอให้ อสม. ย้ำประชาชนยังต้องป้องกันตัว และรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เสริมภูมิคุ้มกัน</p>	-
<p>ปลัด สธ. คนใหม่ ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการล กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thailandplus, hfocus, soudhitalk, isaranews, thejournalistclub, thaigov, acnews)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง 1 ต.ค. 65 เผยความร่วมมือควบคุมโควิด 19 ของคนไทยทุกคน รวมถึงการบรรจุข้าราชการ 4.5 หมื่นตำแหน่ง และการที่ รพ. มีเงินบำรุงเพิ่มขึ้น จะเป็นจุดแข็งที่นำมาพัฒนางานสาธารณสุขได้ต่อไป เน้นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเดินทางตามนโยบาย Health For Wealth เตรียมให้ รพ. ตั้งกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์พัฒนาบริการ ย้ำว่า 3 ตุลาคมนี้ ที่จะมีการประชุมทางไกลถ่ายทอดนโยบาย จะขอให้ รพ. ประเมินตนเองและศักยภาพทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ลงทุนทำประโยชน์ให้ประชาชน</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ healthfocus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ไปให้กับ อบจ. 49 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ว่า สธ. เห็นด้วยกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยจะร่วมมือกับ อบจ. ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคดูแลสุขภาพประชาชน และดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. จะทำหนังสือถึง นพ.สสจ. ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ เพื่อมอบอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. ซึ่งการถ่ายโอนจะดำเนินการได้เมื่อเอกสารต่าง ๆ มีความพร้อม ส่วนบุคลากรที่เป็นพนักงาน สธ. และลูกจ้างเงินบำรุงประมาณ 9 พันคน ต้องให้ อบจ. ลงนามรับรองการจ้างต่อจาก สธ. ก่อนหากพร้อมครบทุกด้านแล้ว สสจ. สามารถลงนามถ่ายโอนได้ และให้ สสจ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. เพื่อเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียนจากประชาชนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบกรณีสธ. ห่วงการจ้างงานต่อ "ลูกจ้าง-พนง.กระทรวงฯ" รพ.สต. 9 พันคนที่จะถ่ายโอนฯ เผยขณะนี้ อบจ.ทำเรื่องสัญญาการจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงนามรับรองการจ้างต่อจาก สธ. ยืนยันไม่ลอยแพ ลูกจ้าง-พนง.กระทรวงฯ แน่นนอน</p>	
<p>สิทธิรักษา</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผยถึงกรณีที่ สปสช. ยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน จำนวน 9 แห่ง มีผล 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งจำนวนนี้มีประมาณ 220,000 คน ที่ สปสช. ต้องจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ (คลินิกชุมชนอบอุ่นหรือศูนย์บริการสาธารณสุข) ให้ และอีกประมาณ 690,000 คน ที่จะต้องจัดหา รพ. เข้ามารองรับการส่งต่อนั้น กทม. ร่วมกับ สปสช.เขต 13 จัดการประชุมร่วมกับ รพ.ใน กทม. เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์รองรับ โดยในส่วนของผู้ที่เป็สิทธิว่างนั้น สปสช. จะเปิดให้เลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. นี้ ในระหว่างที่ยังไม่เลือก รพ. สามารถเข้ารับบริการได้ทุกคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือ รพ.ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และถ้ามีความจำเป็นต้องนอนรักษาตัวใน รพง สามารถไปรับการรักษาได้ทุก รพ. ในเครือข่ายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับโรงพยาบาลรับส่งต่อแห่งใหม่ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ สปสช. จะหาเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วยต่อไป</p>	